



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ว ๓๓๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการรักษ์ภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่าย ในช่วง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียนในแต่ละกลุ่มเครือข่ายร่วมกิจกรรมดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับโรงเรียนทุกสังกัด โดยขอให้โรงเรียนที่สนใจ และประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก ระดับเครือข่าย

๒. การแข่งขันทักษะภาษาไทยแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน และครูสอนภาษาไทย ในกิจกรรมดังนี้ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ สำหรับการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ของครูผู้สอนภาษาไทย ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงานโดยตรงไปที่สถาบันภาษาไทย โดยจะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่วนผลงานชนะเลิศของนักเรียนในทุกรายการแข่งขัน ขอให้เครือข่ายสรุปรายชื่อเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งทุกผลงานของนักเรียนจะต้องมีคำรับรองจากครูประจำชั้น หรือครูผู้ฝึกสอน และระบุชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนที่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จะตัดสินผลงานรอบคัดเลือกและประกาศผลผู้ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โสห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐๖๑ ๔๒๔๔๙๙๔ (ผู้ประสานงาน)